



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๗๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์/เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเกี่ยวกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศ โดย ให้งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้นกรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือ หลักสูตรการศึกษาที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยหากมีความจำเป็นให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น รายการ และให้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือน ทั้งนี้ สกอ. ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า หากมีความจำเป็นต้องไปศึกษาดูงานให้ชี้แจงความจำเป็นที่จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือประเทศชาติ รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ตลอดจนเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเอกสารตอบรับการไปขอเยี่ยมชม ดูงาน จากทางหน่วยงานใน ต่างประเทศ ผ่าน สกอ. เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย และเมื่อเสร็จสิ้นจากการไปดูงานดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าคณะรายงานผลการไปปฏิบัติราชการด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับทางกลุ่มกิจการเลขาธิการ สกอ. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ความว่า การงดเว้นในส่วนของการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศดังกล่าว เน้นการเดินทางที่ไปศึกษาดูงานที่เป็นการเฉพาะกิจ หรือเป็นกลุ่มคณะ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวลง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรศึกษา ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้ละเอียด รอบคอบว่า กรณีใดที่สามารถเดินทางได้ หรือไม่ได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ๒.ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อทราบ
๓. ให้กองการเจ้าหน้าที่และกองวิเทศสัมพันธ์ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ดิริโกตาคิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ